

Số : 31/CT-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28/7/1994

CHỈ THỊ

Về công tác phòng chữa cháy tại các chợ
trên địa bàn thành phố.

Từ đầu năm đến nay ở thành phố đã xảy ra nhiều vụ cháy gây tổn thất lớn cho Nhà nước và nhân dân. Gần đây nhân dân đã phát hiện được một số vụ việc chứng tỏ âm mưu đốt chợ của kẻ phá hoại vẫn đang được tiến hành, nhằm gây rối trật tự trị an, gây thiệt hại tài sản của nhân dân và Nhà nước, gây mất lòng tin của nhân dân đối với chính quyền. Đặc biệt thường tập trung vào các chợ lớn của thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

1- Tổ chức trực bảo vệ và tuần tra 24/24 giờ hàng ngày ở các chợ. Việc này phải được xây dựng thành kế hoạch, chế độ thường xuyên nhất là về đêm. Mỗi ca trực phải có từ 2 đến 3 người. Tuyển chọn người đáng tin cậy vào lực lượng này, có người chỉ huy và được huấn luyện tốt về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Chi phí cho lực lượng này do Ban quản lý chợ đài thọ từ sự đóng góp của bà con tiểu thương có sạp buôn bán tại chợ.

2- Tăng cường các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Vận động mỗi sạp có bình chữa cháy riêng. Thường xuyên kiểm tra an toàn về điện, thay thế những ổ điện, dây điện quá cũ dễ phát sinh chập điện gây cháy. Không được nấu ăn hoặc đốt nhang, đèn thờ cúng tại sạp bán hàng. Khi mất điện hoặc lúc ra về phải cúp cầu dao điện, không được đốt đèn dầu, đèn sạp khi cúp điện.

3- Thường xuyên nhắc nhở bà con tiểu thương tăng cường cảnh giác khi thấy có hiện tượng gì bất thường phải báo ngay cho người có trách nhiệm giáo dục tiểu thương nghiêm túc chấp hành nội quy chợ, kịp thời phát hiện kẻ gian, và có cam kết giữa Ban quản lý chợ với bà con tiểu thương về việc thực hiện an toàn phòng cháy chữa cháy.

4- Các Ban quản lý chợ không được tự tiện thay thế hệ thống phòng cháy chữa cháy và không cho phép bày biện các gian hàng gây trở ngại việc phòng chữa cháy ; đồng thời phải thường xuyên kiểm tra toàn bộ công tác phòng cháy chữa cháy của chợ.-

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

K/T Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Vương Hữu Nhơn